

Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều ngày 16/6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trong năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phòng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chấp hành tốt Luật Báo chí và các quy định pháp luật của Nhà nước. Lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm được cập nhật phong phú, đa dạng với nội dung bám sát các sự kiện chính trị - thời sự của tỉnh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo cho đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên

môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm xã hội sâu sắc. Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những người làm báo bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tham nhập thực tiễn cuộc sống để phản ánh những mô hình tốt, gương điển hình trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cán bộ, phòng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh của Thái Bình đến với độc giả trong và ngoài nước.

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc những người làm báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, chung sức vì mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu mạnh và phát triển.

TU ANH



Phóng viên tác nghiệp tại cơ sở.

Không để người lao động bị bỏ lại phía sau

Trước những khó khăn, mất mát của công nhân lao động (CNLD) do tai nạn lao động (TNLD) gây ra, với tình cảm và trách nhiệm của mình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm, chú trọng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên CNLD bị TNLD cũng như thân nhân của họ, qua đó san sẻ phần nào những nỗi đau, khó khăn với người lao động.

Có dịp cùng đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đến thăm, tặng quà các CNLD bị TNLD và thân nhân của CNLD tử vong vì TNLD, chúng tôi được nghe, chứng kiến nhiều câu chuyện buồn, những nỗi đau do TNLD gây ra đối với người lao động và cả gia đình của họ. Trong đó, có trường hợp anh Lại Xuân Trường, thôn Đại Hội, xã Tân Hòa (Vũ Thư) là CNLD tử vong vì TNLD. Chị Đào Thị Giang, vợ anh Trường chia sẻ: Chúng tôi là thợ gấm thuộc bộ phận sửa chữa ô tô tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Tháng 4 vừa qua, trong quá trình sửa chữa ô tô, chồng tôi không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Không chỉ có nỗi đau mất đi người thân, gia đình tôi còn mất đi một lao động chính nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của các cấp công đoàn và Công ty là sự động viên lớn đối với gia đình, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Một trường hợp khác là chị Tạ Thị Thắm, sinh năm 1982, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Âu Lạc (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) bị TNLD trong quá trình làm việc đã được các cấp công đoàn đến thăm và tặng quà. Chị Thắm chia sẻ: Mỗi đây,



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà công nhân bị tai nạn lao động Công ty TNHH May Hualida (khu công nghiệp Phúc Khánh).

trong quá trình sản xuất, tôi không may bị tóc cuốn vào máy. Sau khi xảy ra tai nạn, tôi được Công ty kịp thời đưa đi cấp cứu, điều trị và sau đó tiếp tục được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe nên những khó khăn về thể chất, tinh thần, kinh tế cũng phần nào được san sẻ. Đặc biệt, hôm nay còn được các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà nên tôi rất xúc động và cảm thấy ấm lòng.

Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh, từ đầu năm đến hết tháng 5/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ TNLD

tại các doanh nghiệp, làm 1 người chết và 23 người bị thương. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNLD được xác định là do sự chủ quan của người lao động khi không thực hiện nghiêm các quy định, quy trình trong quá trình sản xuất, vận hành phương tiện, máy móc. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc ban hành các nội quy, quy trình vận hành các phương tiện, máy móc, thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, số lượng TNLD trên địa bàn tỉnh đã có chiều

hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là tai nạn nặng gây chết người ở con số thấp. Theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, các tổ chức công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về an toàn lao động tới đoàn viên, CNLD và thân nhân công nhân, chia sẻ với CNLD bị TNLD. Mới đây, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên 24 trường hợp công nhân

TRẦN TUẤN

TIỀN HẢI Nâng cao chất lượng đài truyền thanh cơ sở



Đài Truyền thanh thị trấn Tiên Hải được đầu tư máy móc đồng bộ, hiện đại bảo đảm công tác truyền thanh.

Hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở Tiên Hải luôn đóng vai trò quan trọng, là kênh thông tin thiết yếu cung cấp cho người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh... Bởi vậy, Tiên Hải đã chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, Đài Truyền thanh xã Nam Trung nhận được sự quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, nhờ đó hoạt động của Đài đã đạt kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Trương Thế Thành, Trưởng đài Truyền thanh xã Nam Trung cho biết: Ngoài việc tiếp sóng các đài cấp trên, đơn vị thực

hiện phát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đọc các thông báo về hoạt động y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn... Việc được lắp đặt hệ thống loa phát thanh, máy thu âm, bàn trộn mới với kinh phí 100 triệu đồng đã giúp Đài Truyền thanh xã nâng cao chất lượng nội dung thông tin. Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đài Truyền thanh xã đã đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch với nhiều bản tin trong ngày.

Tại thị trấn Tiên Hải, với đặc thù địa bàn rộng, dân số đông, do đó thị trấn xác định dài truyền thanh đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng đài Truyền thanh thị trấn Tiên Hải chia sẻ: Mặc dù

hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng đang phát triển rất mạnh mẽ nhưng đài truyền thanh cơ sở với lợi thế thông tin ở cơ sở kịp thời, tiện ích, ít tốn kém nên vẫn giữ một vị trí không thể thiếu trong công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Để bảo đảm công tác tuyên truyền, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi đã sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm thời gian để thu phát và tiếp sóng đầy đủ các chương trình thời sự của Đài cấp trên. Thị trấn Tiên Hải đã đầu tư mới cho Đài Truyền thanh máy phát sóng, máy tính, máy tăng âm và 53 cụm thu, với 107 loa phóng thanh ở 14 tổ dân phố. Hàng tuần, Đài Truyền thanh thị trấn Tiên Hải thực hiện 3 chương trình chính thời sự địa phương, mỗi chương trình có thời lượng từ 10 - 15 phút phát sóng. Nội dung chủ yếu tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của nhân

dân, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh...

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Hải cho biết: Nội dung chương trình của các đài truyền thanh cơ sở ở huyện Tiên Hải bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị, thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, các hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Số lượng chương trình dài truyền thanh cơ sở tự sản xuất bình quân đạt 8 chương trình/tháng với thời lượng trung bình là 8 phút/chương trình. Nội dung các chương trình phát thanh phong phú, đa dạng với số lượng và thời lượng hợp lý. Thời gian qua, huyện Tiên Hải đã đầu tư 3,5 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao chất lượng phủ sóng và hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong đó, 28/32 xã ứng dụng công nghệ tần số vô tuyến điện, 4 đơn vị còn lại sử dụng truyền thanh có dây. Cán bộ phụ trách các đài truyền thanh cơ sở cơ bản đã làm chủ được thiết bị, tổ chức tiếp âm, tiếp sóng, phát thanh... đúng theo quy định. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở phủ sóng đạt 86,4% địa bàn dân cư.

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, thời gian tới, huyện Tiên Hải tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

MẠNH THẮNG

CÔNG AN THÀNH PHỐ Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Để kiểm chế, từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn, thời gian qua, Công an thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó đã triệt xóa nhiều điểm phức tạp về ma túy, trả lại cuộc sống bình yên cho các khu dân cư.

đưa 21 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Địa bàn rộng, đối tượng phức tạp, lực lượng mỏng nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn nêu cao quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại úy Phạm Văn Diện, một trong những người từng kinh qua 2 nhiệm vụ trinh sát và điều tra tội phạm chia sẻ: Thủ đoạn của tội phạm ma túy hiện nay ngày càng tinh vi, nguy hiểm, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xây dựng cho mình tinh thần "thép", trong quá trình đấu tranh phá các chướng ngại vật đã vận dụng linh hoạt kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp

vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với phương châm triệt phá các điểm bán lẻ nhằm chặn đứt nguồn cung, góp phần kiểm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy, bước vào tháng cao điểm phòng, chống ma túy (tháng 6) năm nay, Công an thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch đấu tranh, đánh mạnh vào các đối tượng ma túy phức tạp. Sau 2 tuần thực hiện tháng cao điểm, xóa nhiều tụ điểm, điểm ma túy phức tạp. Điển hình, hồi 10 giờ ngày 1/6/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công

an phường Trần Lâm đấu tranh thành công chuyên án "116L", xóa điểm phức tạp về ma túy tại khu vực đường Trần Lâm thuộc tổ 14, phường Trần Lâm, bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Lan, sinh năm 1976, thu giữ 0,1569 gam heroin và 100.000 đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Thị Lan thu 0,8282 gam heroin, 100 giấy trắng kim màu trắng, 200 túi nilon trong suốt có mép cài và viên màu đỏ (dùng để đựng ma túy bán lẻ cho các đối tượng nghi ngờ), 5 dao tem (dùng để chia nhỏ ma túy). Đỗ Thị Lan là đối tượng ma túy phức tạp trên địa bàn.

MINH NGUYỆT



Tổ tự quản phòng, chống ma túy tổ dân phố số 3, phường Kỳ Bá góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.